

รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี

๑. ปิดประกาศ แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมฯ แผนที่แสดงกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่ได้จำแนกประเภท แผนที่แสดงที่โล่ง แผนที่แสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง ลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒ แผนที่แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ลักษณะ ๑ และลักษณะ ๒ แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนที่แสดงผังน้ำ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการประกอบผัง และบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดฯ ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นฯ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ศาลว่าการเมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขอให้เริ่มปิดประกาศตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน)

๒. แจ้งให้จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ศาลว่าการเมืองพัทยา สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ สำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สำนักงานเทศบาลตำบลโป่ง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ช่วยรวบรวมความคิดเห็นเป็นหนังสือของประชาชนไว้ด้วย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมารับความคิดเห็นดังกล่าวในวันประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๓. แจกจ่ายข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่นและนำออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงตามสายของท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๔. นำแผ่นปลิว มอบให้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางผังเมืองรวมเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

๕. ปิดประกาศโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นตามที่สาธารณสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ก่อนวันประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแต่จะเห็นสมควร

จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธโกศัย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๖. เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่วางผัง ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านการผังเมืองหรือสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสมาคม ผู้แทนภาคเอกชน และบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอได้โปรดดำเนินการจัดสถานที่ประชุมให้ด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหรือผู้แทนโปรดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดได้โปรดดำเนินการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนไปตรวจดู
สิ่งที่ประกาศไว้ด้วยวิธีการอื่นๆ ด้วย ตามแต่จะเห็นสมควร

๗. หากจังหวัดกำลังดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในเรื่องต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผังเมืองแล้ว โปรดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทราบ
หรือนำเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
จะได้นำไปประกอบการพิจารณาวางและจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อไป